



ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน ๖ อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา รวมจำนวน ๑๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปข้างต้น ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ เป็นวันที่ ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รายละเอียดขอขยายงานที่จะให้ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสถานที่ที่ปฏิบัติงาน ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวิญญู ทองสกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่นการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทุม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลนาหม่อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค